

























GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Freddie Aguilar	Gary Alejano	Raffy Alunan	Sonny Angara	Bam Aquino	Nancy Binay
Political Affiliation	Independent	Magdalo / Liberal Party Otso Diretso	Bagumbayan	Laban ng Demokratikong Pilipino Hugpong ng Pagbabago	Liberal Party MAKABAYAN/ Otso Diretso	United Nationalist Alliance MAKABAYAN
Education	Undergrad, BSEE De Guzman Institute	Master of Management UP Open University PMA Class of 1995	MPA, Harvard Kennedy School MPA Ateneo de Manila	Master of Laws, Harvard Law School UP College of Law	ADMU Law School BSME Ateneo Mla Summa cum Laude	AB Tourism UP Diliman
Professional Background	Professional singer	Rep. Magdalo Party Capt. Phil Marines	DILG Sec. under Pres. Fidel Ramos	Senator Former Rep of Aurora, Quezon	Senator Former Chair/CEO Nat'l Youth Comm	Senator Former Personal Asst. VP Jejomar Binay
Significant Achievement, Awards	May likha ng awit na "Anak"	2 nd most productive in 17 th Congress Dist. Conduct Star, Gold Cross Medal	Eminent Fellow, Dev't Academy of the Philippines	Nagpasa ng batas sa labor, PWDs, OFWs, "Father" ng TRAIN law TOYM 2010	Nagpasa ng 35 batas: Free College, PWDs, Anti-Hazing; JCI Ten Outstanding Young Persons of the World 2012	Nagpasa ng batas sa sugar industry, PWDs, premature marriage
Kamag-anak sa Gobyerno (past or present, notable posts, notable relatives;)			Former Cabinet member Rafael Alunan Sr. (grandfather)	Former Sen. Edgardo Angara (father); Others: Aurora Rep & Former Gov.; Vice Gov.; Baler Mayor & Vice-Mayor	Pres Cory Aquino & Benigno Aquino III. (aunt & cousin); Others: Former Senators; Tarlac Reps	Former VP Jejomar Binay (father); Former Makati Mayors Elenita, Junjun (mother, brother) Mayor Abby Binay (sister)
MakaDIYOS Ba Ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Namatay sa War on Drugs. Posisyon sa nangyayaring patayan kaugnay sa "war on drugs" na umaabot na sa mahigit 4,000 na drug suspect at mahigit 23,000 na Death Under Investigation	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol. Nagsampa ng kaso sa ICC para imbestigahan ang Pangulo sa kaso ng EJK.	Pabor sa pagpapatuloy ng Oplan Tokhang.	Tutol. "Vigilante justice" hindi solusyon.	Tutol. Kontra sa EJK at sa pagtarget sa mga mahihirap. Kailangan ng bagong solusyon sa problema ng droga.	Hindi klaro. Pumirma sa Resolution ng Senado na itigil ang patayan; pero wala daw katibayan ang EJK.
2. Death Penalty. Posisyon sa parusang kamatayan (death penalty) sa mga mahahatulang nagkasala sa batas	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol. Ang death penalty raw ay (paghihiganti) na nagkukunwaring hustisya.	Hindi klaro. Pabor na ipataw sa heinous crime ngunit wala raw matatakot dahil sa mahinang hustisya.	Bukas sa panukala pero may alinlangan dahil sa korupsiyon sa pulis at pag-aareglo sa husgado.	Tutol. Mawawalan ng hustisya ang mga mahihirap na walang kakayanang idepensa ang sarili sa korte.	Tutol.
3. Pagtataksil. Kilalang may kaso o reputasyong pagtataksil sa asawa, sa lipunan o sa bayan	Kinasuhan ng qualified seduction & child abuse. Nagkarasyon sa menor de edad. Maraming naging asawa.	Na-pardon sa partisipasyon sa Oakwood Mutiny 2003 at Manila Peninsula Siege 2007 bilang protesta sa korupsiyon ni Pang Arroyo.	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Nasangkot sa isyu ng landgrabbing ng 12 ektaryang lupain sa Aurora Pacific Ecozone Project (APECO).	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
4. Korupsiyon. May napabalitang nakasampa o napatunayang kaso ukol sa pagnanakaw at korupsiyon	May record. Inaresto ng CIDG dahil sa paglabag ng Intellectual Property Code.	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May kaso sa Sandiganbayan ang ama at kapatid tungkol sa Php1.3B iregularidad.
5. Katotohanan. May mga pahayag sa publiko na napatunayang hindi totoo. Posisyon tungkol sa fake news, kasinungalingan o hindi makatotohang balita o impormasyon.	Nag-anunsyo na siya ay na i-appoint na pinuno ng NCCA subalit ang mga pinuno ng NCCA ay pinagbobotohan at hindi ina-appoint.	Nananawagan ng tunay na transparency sa pamahalaan.	Pabor sa Freedom of Information (FOI) bill. Pinuri ang Pangulo sa pag-surender ng 121 NPA sa Bukidnon, pero fake news lamang pala.	Pabor sa FOI; Nagsasabing ang edukasyon ay mainam na lunas sa fake news.	Nananawagan labanan ang fake news at itaguyod ang katotohanan.	Sinita ang mga taga-gobyerno na nagpapakalat ng fake news.
6. Moralidad. Paninindigan para sa usaping moralidad sa lipunan	Dalawang beses sumailalim sa divorce. Nasita ng DSWD dahil sa pakikipagrelasyon sa menor de edad.	Tutol sa divorce; Tutol sa pagbigay ng legal rights at status sa same-sex couples sa ilalim ng civil union bill.	Sang-ayon sa divorce; Pabor sa pagbawal ng diskriminasyon sa LGBTQ community.	Tutol sa divorce; Pabor sa same sex union.	Tutol sa divorce. Tutol sa diskriminasyon base sa sexual orientation. Pabor sa same sex civil union.	Tutol sa divorce. Tutol sa diskriminasyon base sa sekswal na oryentasyon.
7. Kalikasan. May track record sa pagmalasakit at gawain para sa ikabubuti ng kalikasan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Nag-akda ng bill "Graduation Legacy for the Environment Act"- magtanim ang mga student ng puno bago mag-gradweyt.	Nagmungkahi ng "forward-looking land use acts and urban planning" sa isang climate change forum.	Hindi malinaw. Nag sponsor ng Green Jobs Act habang tuloy ang APECO project na nakaapekto sa mga katutubo, magsasaka at mangingisda.	Itinutulak ang pagbabawal ng mineral ore mining; Pabor sa paglago ng bamboo industry.	Pabor sa paglinis ng Boracay at sa pagimbantaryo ng ibang isla upang maiwasan ang environmental crisis.

Ang mga impormasyon sa dokumentong ito ay base sa pagsaliksik ng **Bawat Isa Mahalaga** at **Families for Truth Justice and Peace** (as of March 31, 2019). Layon nito na magbigay ng balanseng "comparison" ng ilang impormasyong makikita sa internet.







GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Freddie Aguilar	Gary Alejano	Raffy Alunan	Sonny Angara	Bam Aquino	Nancy Binay
MakaTAO ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Karapatan ng Mamamayan. Pagdepensa sa buhay, kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga maliliit	Walang nakuhang impormasyon	Nagsusulong ng human rights education sa mga paaralan	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Pinapaimbestigahan sa Senado ang pagkakamatay ng mga pari	Nananawagan sa pagrespeto sa mga karapatang pantao
2. Age of Criminal Liability. Posisyon tungkol sa pagpababa ng edad ng pananagutan ng mga batang sangkot sa krimen (kasalukuyang edad 15)	Walang nakuhang impormasyon	Tutol.	Dapat raw kasama ang mga magulang sa pag protekta sa mga bata	Hindi pabor na ikulong ang mga edad 9 anyos	Tutol. Kalokohan, kalupitan at immoral raw ang panukala.	Tutol.
3. Free Speech, Free Press. Pagdepensa sa mga karapatan ng malayang pamamahayag, mapayapang pagtitipon-tipon, pag-puna sa pamahalaan	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa pag-aresto ng Rappler journalist. Nanawagan labanan ang fake news	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Pabor na gawing hindi krimen ang libel	Naniniwalang kailangan ang freedom ng press sa demokrasya
4. Rule of Law. Pagpapahalaga sa tamang proseso ng implementasyon ng batas, pagbibigay ng pagkakataong marinig ang tinig ng mamamayan nang walang takot	Walang nakuhang impormasyon	Nanawagan ng accountability sa legal na mga pamamaraan at proseso	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Nanawagan na sundin ang due process sa pagpapatupad ng mga batas	Walang nakuhang impormasyon
5. Pagtulong sa Mahirap. Kilalang may ginagawang tunay na pagtulong sa ikaangat ng mga mahihirap nang walang kapalit	Walang nakuhang impormasyon	Sinusulong ang pagpapalawak ng mga medical assistance at charities	Walang nakuhang impormasyon	May akda ng mga batas para sa PWD, OFW, mga seaman, programa para sa mga estudyante	May akda ng maraming batas para sa mahihirap, sa kabataan, estudyante, maliliit na negosyante	May akda ng batas para sa PWD
6. Ekonomiya at Kabuhayan. May track record sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng agrikultura, kapakanan ng mga manggagawa, at tamang buwis	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa pagpasa ng TRAIN law; nagsusulong ng pagkakapantay-pantay at social justice	Pabor sa patuloy na pagsuporta sa mga beneficiaries ng land-reform law	Pabor sa Anti-Endo law; Principal author ng TRAIN law, hindi raw dapat isisi sa TRAIN law ang pagtaas ng mga presyo.	Tutol sa pagpasa ng TRAIN law; nagsulong ng tax exemption ng maliliit na negosyo	Nananawagan na itigil ang endo sa gobyerno. Bumoto ng Yes sa TRAIN law.
7. Chinese Workers. Posisyon sa pagdagsa ng mga Chinese worker sa bansa	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. Nananawagan ng proteksyon sa Pilipinong manggagawa laban sa Tsino	Korapsyon ang dahilan sa pagdagsa ng mga trabahanteng Tsino	Pabor. Tama ang Pangulo. Diplomasya ang kailangan dahil marami tayong OFW	Tutol. Dapat ang trabaho para sa Pilipino hindi para sa ilegal na dayuhan	Tutol. Dapat kanselahen ang mga working permits ng mga trabahanteng Tsino
MakaBAYAN ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Demokrasya. Pagpapahalaga sa demokratikong institusyon, pagsulong at pagdepensa sa tamang check and balance sa gobyerno	Walang nakuhang impormasyon	Ang pag-atake sa mga journalist ay mapanganib sa demokrasya	Pabor sa pagpatibay ng batas para sa good governance	Walang nakuhang impormasyon	Kailangan maging independiente ang Senado para sa demokrasya	Walang nakuhang impormasyon
2. Martial Law Mindanao. Posisyon ukol sa batas militar sa Mindanao	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa extension ng Martial Law	Pabor sa Martial Law sa Mindanao	Pabor. Bumoto para sa extension ng Martial Law	Tutol. Bumoto kontra sa extension ng Martial Law	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao
3. Charter Change. Pagpapahalaga sa Konstitusyon at posisyon sa sinusulong na Charter Change	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa charter change	Pabor sa Pederalismo	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa charter change	Pag-aralan muna ang local govt code bago mag ChaCha
4. Malinis na Eleksyon. Pag-sunod sa maayos na pangangampanya at malinis na halalan	Walang nakuhang impormasyon	Lumagda para sa malinis mapayapa at maayos na halalan	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Lumagda para sa malinis mapayapa't maayos na halalan	Walang nakuhang impormasyon
5. Political Dynasty. Paninindigan sa isyu ng Political Dynasty (pag-halal at pag-upo sa mga posisyon ng gobyerno ng magkaka-mag-anak)	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa political dynasty. Pabor sa batas para sa pantay na oportunidad sa lingkod-bayan	Tutol sa political dynasty. Dapat walang political dynasty kung may Pederalismo	Tutol sa political dynasty bagamat miyembro ng isang political dynasty	Tutol. Nagsulong ng bill kontra sa-political dynasty bagamat miyembro ng isang political dynasty	Pabor. Ayaw sa anti-dynasty bill. Iginigiit na hindi sila political dynasty kahit ang 2 kapatid at ama ay tumatakbo sa pwesto.
6. Soberanya. Pagpapahalaga sa kasarinlan ng Pilipinas at sa mga ari-arian at yaman ng bansa (West PH Sea, Benham Rise, negosyo sa bansa)	Hindi takot sa Tsina dahil wala raw record ng pangangamkam ng lupa ang Tsina.	Nanawagan na huwag isuko ang West PH Sea sa Tsina na kumakamkam sa ari-arian at kabuhayan ng Pilipino	Bukas sa PH-China joint exploration sa West PH Sea	Pabor sa partnership ng PH at Tsina sa West PH Sea at sa mga gawaing inprastraktura sa bansa	Kontra sa pagsakop ng Tsina sa teritoryo ng Pilipinas. Nananawagang ipaglaban ang talagang atin	Dapat kilalanin ng Tsina ang soberanya ng Pilipinas
7. Nakaw na Yaman. Paninindigan laban sa conflict of interest, nakaw na yaman, at mga kwestionableng relasyon sa negosyo	Walang nakuhang impormasyon	Nananawagan sa mga Marcos na pumirma ng bank waiver para sa mga Swiss accounts	Walang nakuhang impormasyon	Co-author ng APECO law, pero umupong Board member. May P1.8B proyektong di pa tapos	Nananawagan sa patuloy na pagbawi sa mga nakaw na yaman	Ang desisyon daw ng Korte ang ebidensiya tungkol sa nakaw na yaman ng mga Marcos


Ang mga impormasyon sa dokumentong ito ay base sa pagsaliksik ng **Bawat Isa Mahalaga at Families for Truth Justice and Peace** (as of March 31, 2019). Layon nito na magbigay ng balanseng "comparison" ng ilang impormasyong makikita sa internet.







GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Toti Casiño	Pia Cayetano	Melchor Chavez	Glenn Chong	Neri Colmenares	Leody de Guzman
Political Affiliation	Katipunan ng Demokratikong Pilipino	Nacionalista Party Hugpong ng Pagbabago	Labor Party Philippines	Katipunan ng Demokratikong Pilipino	MAKABAYAN	Partido Lapiang Manggagawa
Education	Ateneo de Manila	UP College of Law w/ distinction BA Econ, UP Diliman	Undergrad AB PoliSci Notre Dame University	Bachelor of Laws San Carlos University; BS Accountancy Cebu Institute of Tech	Bachelor of Laws UP College of Law AB Econ San Beda	BS Customs Admin Phil Maritime Institute
Professional Background	Lecturer, Asia Pacific College ICT Consultant COMELEC	Representative of Taguig Former Senator	Broadcast & print journalist	Former Representative Biliran	Former Representative Bayan Muna	Chairman, Bukluran ng Manggagawang Pilipino
Significant Achievement, Awards		Nagpasa ng batas: breast feeding, PWD, murang gamut, repro health, magna carta for women		Author ng batas: pag convert ng eskwelahan Doctor of Humanities Honoris Causa, Naval State University	Author ng batas eg: Pagbabayad sa mga biktima ng Martial Law; Anti-torture; tax exemption ng benefits. Distinguished Alumni UP Law Alumni Ass'n	35 taon na Labor leader
Kamag-anak sa Gobyerno (past or present, notable posts, notable relatives;)		Former Sen Rene Cayetano (father); Fmr Sen, DFA Sec. Alan Cayetano (brother); Others: Taguig Mayor, Taguig Rep				
MakaDIYOS Ba Ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Namatay sa War on Drugs. Posisyon sa nangyayaring patayan kaugnay sa “war on drugs” na umaabot na sa mahigit 4,000 na drug suspect at mahigit 23,000 na Death Under Investigation	Iginigiit na dapat may due process ang mga tinarget sa war on drugs.	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa hindi makatarungang patayan, ngunit pabor sa Oplan Tokhang. Mga drug lord ang dapat patayin	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa Oplan Tokhang Miyembro ng ‘Manlaban sa EJK’	Tutol. Nakakalimutan na ng gobyerno ang karapatang pantao.
2. Death Penalty. Posisyon sa parusang kamatayan (death penalty) sa mga mahahatulang nagkasala sa batas	Pabor sa death penalty para sa mandarambong	Pabor. Bumuto ng YES sa pagpasa ng Death Penalty Bill	Tutol, kahit sa mga nakakarimarim na krimen (heinous crime)	Pabor sa pagpataw para sa mga heinous crime at mga public official na nagkasala sa batas	Tutol. Naniniwalang hindi hadlang ang death penalty sa mga gumagawa ng krimen	Tutol. Hindi raw nakakaresolba ng kriminalidad ang death penalty.
3. Pagtataksil. Kilalang may kaso o reputasyong pagtataksil sa asawa, sa lipunan o sa bayan	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Nasangkot sa pagnanakaw ng mga balota sa Baguio upang bahiran ang automated elections noong 2013	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
4. Korupsyon. May napabalitang nakasampa o napatunayang kaso ukol sa pagnanakaw at korupsyon	Walang nakuhang impormasyon	May record. Gumastos ng higit sa Php77M lampas sa alokasyong Php200M na pork barrel ng isang taon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
5. Katotohanan. May mga pahayag sa publiko na napatunayang hindi totoo. Posisyon tungkol sa fake news, kasinungalingan o hindi makatotohang balita o impormasyon.	Walang nakuhang impormasyon	Women’s advocate pero walang kibo sa mga pambabastos ng Pangulo sa kababaihan	Wala raw fake news. Sinungaling daw ang VP sa pag report sa libo-libong patayan, na galing sa tala ng PNP	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
6. Moralidad. Paninindigan para sa usaping moralidad sa lipunan	Pabor sa divorce	Pabor sa divorce	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa divorce; Tutol sa diskriminasyon base sa sekswal na oriyentasyon	Pabor sa patas na karapatan para sa LGBTQ lalo na sa hanay ng labor sector
7. Kalikasan. May track record sa pagmalasakit at gawain para sa ikabubuti ng kalikasan	Isusulong ang renewable energy	Nagbigay ng Php1.8M sa Valenzuela (2012) para sa adbokasya sa kalikasan. Dapat i-monitor ang mga mining company	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Nanawagan ng batas para pangalagaan ang mga marine mammals; naghain ng panukalang batas para sa mas makatao at makalikasan na mining law	Nanawagang ipasara ang mga coal mines







GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Toti Casiño	Pia Cayetano	Melchor Chavez	Glenn Chong	Neri Colmenares	Leody de Guzman
MakaTAO ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Karapatan ng Mamamayan. Pagdepensa sa buhay, kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga maliliit	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Hindi tumututol sa hayagang pambabastos ng Pangulo	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Ipinaglalaban ang karapatang pantao; abogado ng pamilya ng EJK victims sa ICC; may akda ng batas sa pagbigay-danyos sa mga biktima ng Martial Law	Sinusulong ang proteksyon ng labor at human rights
2. Age of Criminal Liability. Posisyon tungkol sa pagpapababa ng edad ng pananagutan ng mga batang sangkot sa krimen (kasalukuyang edad 15)	Pabor.	Tutol. Sa halip ay bigyan ng rehabilitasyon	Hindi klaro. Kahit ibaba o itaas ang edad ay wala naman raw saysay	Pabor para maalis ang mga kabataan sa kriminalidad	Tutol. Lalong makakapagpalala sa problema ng kriminalidad	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
3. Free Speech, Free Press. Pagdepensa sa mga karapatan ng malayang pamamahayag, mapayapang pagtitipon-tipon, pag-puna sa pamahalaan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Ipaglalaban ang freedom ng press, ngunit may kaakibat na responsabilidad	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Naniniwalang ang pag-aresto sa Rappler journalist ay dahil sa pagpupuna nito sa pamahalaan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
4. Rule of Law. Pagpapahalaga sa tamang proseso ng implementasyon ng batas, pagbibigay ng pagkakataong marinig ang tinig ng mamamayan nang walang takot	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May akda ng batas sa anti-torture at anti-enforced disappearance	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
5. Pagtulong sa Mahirap. Kilalang may ginagawang tunay na pagtulong sa ikaangat ng mga mahihirap nang walang kapalit	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May akda ng mga batas para sa mga kababaihan, senior citizens, kabataan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Isinulong ang pagpataas ng exemption sa tax sa benepisyo, at pagtaas ng SSS pension	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
6. Ekonomiya at Kabuhayan. May track record sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaulad ng agrikultura, kapakanan ng mga manggagawa, at tamang buwis	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Bumoto ng Yes sa TRAIN law	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Nagfile ng TRO para ipatigil ng SC ang implementasyon ng TRAIN law	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
7. Chinese Workers. Posisyon sa pagdagsa ng mga Chinese worker sa bansa	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Hayaan ang Tsino na may lehitimong kontrata dahil marami rin tayong OFW	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa mataas na interest ng Chinese loan, at pagbigay sa mga Tsino ng trabahong pangPilipino	Suportado ang karapatan ng mga lehitimong migrant workers na Tsino
MakaBAYAN ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Demokrasya. Pagpapahalaga sa demokratikong institusyon, pagsulong at pagdepensa sa tamang check and balance sa gobyerno	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Lumalaban sa pag-abuso sa kapangyarihan ng administrasyon	Naniniwala sa pagsulong ng mga karapatan sa paraang legal at demokratiko
2. Martial Law Mindanao. Posisyon ukol sa batas militar sa Mindanao	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Tutol sa extension ng Martial Law sa Mindanao	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Tutol sa Martial Law
3. Charter Change. Pagpapahalaga sa Konstitusyon at posisyon sa sinusulong na Charter Change	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Pabor sa Federalism at Charter Change	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Pabor sa Pederalismo	Tutol. Hindi solusyon sa kahirapan ang Charter Change	Hindi klaro. Tutol sa charter change pero pabor sa Pederalismo
4. Malinis na Eleksyon. Pag-sunod sa maayos na pangangampanya at malinis na halalan	Isusulong ang pagpatalsik ng Smartmatic	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Lalaban raw para sa malinis na eleksyon	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
5. Political Dynasty. Paninindigan sa isyu ng Political Dynasty (pag-halal at pag-upo sa mga posisyon ng gobyerno ng magkaka-mag-anak)	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Hindi klaro. Susunod kung may klarong batas..Ang kapatid at hipag ay tumatakbo sa pwesto	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol. Susuporta sa batas kontra political dynasty	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
6. Soberanya. Pagpapahalaga sa kasarinlan ng Pilipinas at sa mga ari-arian at yaman ng bansa (West PH Sea, Benham Rise, negosyo sa bansa)	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa land-grabbing	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Nananawagan ng mas madiin na pagpo-protesta sa pagsakop ng Tsina sa West PH Sea	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
7. Nakaw na Yaman. Paninindigan laban sa conflict of interest, nakaw na yaman, at mga kwesiyonableng relasyon sa negosyo	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Hahabulin raw hidden-wealth ng mga Marcos, pero miyembro ng KBL, partidong Marcos	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Naninindigan na dapat isauli ang mga nakaw na yaman ng walang kondisyon	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>







Ang mga impormasyon sa dokumentong ito ay base sa pagsaliksik ng **Bawat Isa Mahalaga** at **Families for Truth Justice and Peace** (as of March 31, 2019). Layon nito na magbigay ng balanseng "comparison" ng ilang impormasyong makikita sa internet.







GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Bato dela Rosa	Chel Diokno	JV Ejercito	Juan Ponce Enrile	Jinggoy Estrada	Larry Gadon
Political Affiliation	PDP-Laban Hugpong ng Pagbabago	Liberal Party MAKABAYAN/ Otso Diretso	Nationalist People's Coalition Hugpong ng Pagbabago	Partido ng Masang Pilipino	Partido ng Masang Pilipino Hugpong ng Pagbabago	Kilusang Bagong Lipunan
Education	MPA, University of Southeastern Phils PMA Class of 1986	Juris Doctor of Laws Northern Illinois University – Magna Cum Laude	AB Political Science De La Salle University	Master of Laws Harvard Law School; Bachelor of Laws UP College of Law	Bachelor of Laws, Lyceum of the Phils; BA Econ UP Diliman	Bachelor of Laws, FEU Law School
Professional Background	Chief, Bureau of Corrections Former PNP Director General	Dean, De La Salle Univ College of Law; Chair, Free Legal Assistance Group	Senator; Former Representative; Former Mayor San Juan City	Former Senate President Former Sec. National Defense	Former Senator Former Mayor San Juan City	Legal counsel of Gloria Arroyo
Significant Achievement, Awards	PMAAA Cavalier Award 2015	Abogado para sa mga mahirap na magsasaka, manggagawa, biktima ng karahasan	TOYM 2007 15 Most Outstanding Congressmen 15 th Congress	Senate President (2008-2010, 2010-2013) Rank 11 1953 Bar	Senate President Pro Tempore 2007; Former President, League of Municipalities	
Kamag-anak sa Gobyerno (past or present, notable posts, notable relatives;)		Former Senator Jose W. Diokno (father)	Former Pres & Manila Mayor Joseph Estrada (father); San Juan Mayor Guia Gomez (mother); others: San Juan Vice-Mayor, former Senator		Former Pres & Manila Mayor Joseph Estrada (father); Former Senator Loi Estrada (mother); Others: Senator, SanJuan Vice-Mayor	
MakaDIYOS Ba Ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Namatay sa War on Drugs. Posisyon sa nangyayaring patayan kaugnay sa “war on drugs” na umaabot na sa mahigit 4,000 na drug suspect at mahigit 23,000 na Death Under Investigation	Pabor. Wala raw EJK. Proud sa kanyang accomplishment sa Oplan Tokhang & Oplan Double Barrel	Tutul. Nagsampa ng kaso sa SC para ipatigil ang war on drugs. Ang EJK ay giyera laban sa tao; laban sa “rule of law”	Hindi klaro ang mga pahayag	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Hindi klaro. Itinatanggiging may pinapapatay ang Pangulo.	Pabor sa Oplan Tokhang. Mas marami pang papatayin kung siya ang Pangulo
2. Death Penalty. Posisyon sa parusang kamatayan (death penalty) sa mga mahahatulang nagkasala sa batas	Pabor. Gustong ibalik at palawakin ang death penalty lalo na sa mga mahahatulang sangkot sa ilegal na droga.	Tutul. Bilang human rights lawyer, nangampanya laban sa death penalty. Nagtanggol ng inosente sa death row	Pabor. Ipataw ang death penalty sa nahatulan ng high level drug trafficking at pandarambong para di umulit	Tutul. Ang death penalty raw ay labag sa kanyang konsenya at relihiyosong paniniwala.	Pabor. Dapat ipataw sa mga mandarambong at gumagawa ng karumal-dumal na krimen	Pabor. Ito daw ay nakakapigil ng mga karumal-dumal na krimen
3. Pagtataksil. Kilalang may kaso o reputasyong pagtataksil sa asawa, sa lipunan o sa bayan	Kinasuhan sa Ombudsman kaugnay sa Davao Death Squad; Sinampahan ng kaso sa International Criminal Court (ICC) dahil sa war on drugs	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May relasyon sa maraming babae, ang pinakamatagal ay sa kanyang Chief of Staff. Arkitekto ng Martial Law noong panahon ni Marcos	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May 4 na disbarment cases na isinampa ng ibat-ibang grupo dahil sa mga hindi kanais-nais na gawain at pahayag bilang abogado.
4. Korupsyon. May napabalitang nakasampa o napatunayang kaso ukol sa pagnanakaw at korupsyon	May record. Nag imbestiga ang Ombudsman dahil sa regalong trip to Las Vegas mula kay Sen. Pacquiao	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Napawalang sala sa kasong katiwalian sa paggamit ng calamity funds bilang San Juan mayor sa pagbibili ng mga baril para sa mga pulis	May kaso. Humaharap sa kaso ng pandarambong ng Php172M kaugnay sa pork barrel scam. Pinayagan syang mag-piyansa nong 2015	May kaso. Humaharap sa kaso ng pandarambong ng Php183M kaugnay sa pork barrel scam	Kilalang taga-suporta sa mga kilalang may mga kaso ng katiwalian gaya nina Imelda Marcos at Gloria Arroyo
5. Katotohanan. May mga pahayag sa publiko na napatunayang hindi totoo. Posisyon tungkol sa fake news, kasinungalingan o hindi makatotohang balita o impormasyon.	Mahirap lang daw ang Pangulong at walang mayamang taga-suporta, taliwas sa pag-amin ng Pangulo	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Binabago niya ang mga kwento tungkol sa panahon ng Martial Law. Wala daw masaker at ilegal na panghuhuling nangyari	Humaharap sa contempt charge kaugnay sa pagsisinungaling upang makabyahe sa US habang humaharap sa kasong plunder	Sumumpa na may personal knowledge sa mga alegasyon kaugnay sa impeachment case laban kay CJ Sereno gayung wala naman pala
6. Moralidad. Paninindigan para sa usaping moralidad sa lipunan	Pabor sa divorce; Pabor sa pabibigay ng legal rights at status sa same sex couples sa civil union bill.	Pabor sa divorce; Pabor sa pabibigay ng legal rights at status sa same sex couples sa civil union bill	Pabor sa divorce; Tutul sa diskriminasyon base sa sexual orientation; Pabor sa same sex civil union	Pabor sa divorce; Pabor sa legal rights at status sa same sex civil union	Hindi klaro. Kwestyonable daw ang same-sex marriage, subalit nagsasabi susuporta siya sa adbokasiya ng LGBTQ	Payag sa genocide, nagbanta sa pagpatay kahit ng mga batang Muslim kung hindi titigil ang mga terorista
7. Kalikasan. May track record sa pagmalasakit at gawain para sa ikabubuti ng kalikasan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Miyembro ng Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>

GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Bato dela Rosa	Chel Diokno	JV Ejercito	Juan Ponce Enrile	Jinggoy Estrada	Larry Gadon
MakaTAO ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Karapatan ng Mamamayan. Pagdependa sa buhay, kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga maliliit	Bilang PNP Chief nagkaroon ng maraming patayan sa ilalim ng Oplan Tokhang na pinamunuan niya	Isa sa mga pangunahing tagapagtanggol ng mga biktima ng karahasan & paglabag sa human rights	Walang nakuhang impormasyon	Administrador ng Martial Law (ML). Itinatanggig may patayan noon.	Walang nakuhang impormasyon	Mabilis at madalas magbitaw ng mga salitang "patayin," "lipulin" o mga salitang "bobo" o "PI."
2. Age of Criminal Liability. Posisyon tungkol sa pagpababa ng edad ng pananagutan ng mga batang sangkot sa krimen (kasalukuyang edad 15)	Pabor.	Tutol. Biktima ang mga bata, Pilipinas ay signatory sa Int'l Convention on the Rights of the Child	Pabor.	Pabor.	Tutol.	Pabor.
3. Free Speech, Free Press. Pagdependa sa mga karapatan ng malayang pamamahayag, mapayapang pagtitipon-tipon, pag-puna sa pamahalaan	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa pag-aresto sa Rappler journalist at pagkitil sa laya ng pamamahayag	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa klase ng reporting ng Rappler journalist na naaresto	Napipikon sa mga kumukontra sa kanya
4. Rule of Law. Pagpapahalaga sa tamang proseso ng implementasyon ng batas, pagbibigay ng pagkakataong marinig ang tinig ng mamamayan nang walang takot	Inaming may nakidnap at napatay sa Tokhang for Ransom sa loob mismo ng Camp Crame	Sinulong ang proteksyon sa mga magsasalita laban sa mga anomalya	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
5. Pagtulong sa Mahirap. Kilalang may ginagawang tunay na pagtulong sa ikaangat ng mga mahihirap nang walang kapalit	Walang nakuhang impormasyon	Naglilingkod na abogado ng mahihirap, ng walang bayad	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
6. Ekonomiya at Kabuhayan. May track record sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng agrikultura, kapakanan ng mga manggagawa, at tamang buwis	Walang nakuhang impormasyon	Ipinaglalaban ang kabuhayan ng mga simpleng mangingisda	Bumoto ng Yes sa TRAIN law	May rekomendasyon na baguhin ang excise tax sa TRAIN law	Tutol sa TRAIN law	Wala raw kinalaman ang TRAIN law sa pagtaas ng presyo
7. Chinese Workers. Posisyon sa pagdagsa ng mga Chinese worker sa bansa	Pabor. Kung illegal, dapat daw gawing legal	Tutol. Dapat unahin ang pagbibigay ng trabaho sa kapwa Pilipino	Tutol. Priority dapat ang mga Pilipino sa trabaho	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
MakaBAYAN ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Demokrasya. Pagpapahalaga sa demokratikong institusyon, pagsulong at pagdependa sa tamang check and balance sa gobyerno	Pabor sa pag-buwag ng Commission on Human Rights; dinepensahan ang secret detention cell sa presinto	Tutol sa pagpapalaya sa akusado ng plunder; nais panagutin ang mga korteng abusado.	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
2. Martial Law Mindanao. Posisyon ukol sa batas militar sa Mindanao	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao o sa buong bansa	Tutol. Dapat balikan ang mga aral ng EDSA 1 at Marcos martial law era	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao
3. Charter Change. Pagpapahalaga sa Konstitusyon at posisyon sa sinusulong na Charter Change	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. Pipigilan ang pagsulong ng Charter Change	Hindi dapat magmadali sa Charter Change	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa federalism at Charter Change
4. Malinis na Eleksyon. Pag-sunod sa maayos na pangangampanya at malinis na halalan	Walang nakuhang impormasyon	Lumagda para sa malinis, mapayapa't maayos na halalan	May kaso ng overspending sa COMELEC (2014)	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
5. Political Dynasty. Paninindigan sa isyu ng Political Dynasty (pag-halal at pag-upo sa mga posisyon ng gobyerno ng magkaka-mag-anak)	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa political dynasty	Tutol. Pabor sa batas kontra political dynasty	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa political dynasty, hayaang tao ang pumili	Pabor. Hindi tutol sa political dynasty
6. Soberanya. Pagpapahalaga sa kasarinlan ng Pilipinas at sa mga ari-arian at yaman ng bansa (West PH Sea, Benham Rise, negosyo sa bansa)	Hindi daw dapat pagdudahan ang Tsina, matagal na raw na infiltrate ang Pilipinas	Ang ugnayan ng PH-China ay dapat hindi nakabase lang sa interes ng Tsina	Neutral	Pabor sa kasunduang PH-China sa pagmina ng gas at langis	Pabor sa joint development ng WPS kasama ang Tsina	Sinisisi si Aquino sa away ng PH-China sa West PH Sea
7. Nakaw na Yaman. Paninindigan laban sa conflict of interest, nakaw na yaman, at mga kwesiyonableng relasyon sa negosyo	Walang nakuhang impormasyon	Dapat ibalik ang mga nakaw na yaman	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Wala daw nakaw na yaman ang mga Marcos, taliwas sa mga naging hatol ng mga korte







GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Bong Go	Samira Gutoc	Pilo Hilbay	Lito Lapid	Romy Macalintal	Sajid "Dong" Mangudadatu
Political Affiliation	PDP-Laban Hugpong ng Pagbabago	Liberal Party MAKABAYAN/ Otso Diretso	Aksyon Demokratiko MAKABAYAN/Otso Diretso	Nationalist People's Alliance	Independent Otso Diretso	PDP-Laban Hugpong ng Pagbabago
Education	BS Management De La Salle University	Master in Int'l Studies, UP Diliman; Bachelor of Laws Arellano University	Master of Laws Yale Law School; Bachelor of Laws UP College of Law	High School graduate St. Catherine Academy	Bachelor of Laws University of the East; BS Advertising PUP	BS Biology Davao Doctors College
Professional Background	Former Special Assistant to the President	Former member Bangsamoro Transition Commission	Associate Professor UP College of Law; Former Philippine Solicitor General	Former Senator Former Governor, Pampanga	Election lawyer; Lead Counsel for VP Leni Robredo – election protest	Rep. 2 nd District Maguindanao; Former Mayor Pandag, Maguindanao
Significant Achievement, Awards		TOYM Award 2001 500 Most Influential Muslims (Jordan)	Abogado ng Pilipinas sa arbitration laban sa China	Author ng Free Legal Assistance Act 2010	Nagsulat ng 3 election law primer; Outstanding Alumni Award FEU 2018	Author ng 22 na batas pang-lokal
Kamag-anak sa Gobyerno (past or present, notable posts, notable relatives;)		Ambassador Candidato Gutoc (father)		Former Pampanga Governor Mark Lapid (son)		Maguindanao Gov. Toto Mangudadatu (brother); ARMM; others: Assemblyman Butuan Mayor; Butuan Vice-Mayor; Pandag, Vice-Mayor
MakaDIYOS Ba Ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Namatay sa War on Drugs. Posisyon sa nangyayaring patayan kaugnay sa "war on drugs" na umaabot na sa mahigit 4,000 na drug suspect at mahigit 23,000 na Death Under Investigation	Pabor. Hate rin daw niya ang drugs at mga kriminal, dahil hate ni Pangulo	Tutol sa pagpapatuloy ng Oplan Tokhang. Peace advocate	Tutol sa EJK. Hindi ang pagkapatay ng suspect ang batayan ng good police work	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa EJK at sa pagpapatuloy ng Oplan Tokhang	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
2. Death Penalty. Posisyon sa parusang kamatayan (death penalty) sa mga mahahatulang nagkasala sa batas	Pabor. Ang death penalty daw ang pangpatigil sa mga karumal-dumal na krimen	Tutol. Di raw dapat ipataw kahit sa mga terorista	Tutol. Kailangan tingnan ang relasyon ng krimen at kahirapan. Karamihan sa death row ay mga mahihirap.	Pabor. Para sa parusa ng rape, karumal-dumal na krimen at high on drugs.	Tutol. Pero ire-respeto nya sakaling maipasa ito	Pabor. Bumuto ng YES sa Death Penalty Bill sa House of Representatives
3. Pagtataksil. Kilalang may kaso o reputasyong pagtataksil sa asawa, sa lipunan o sa bayan	Inireklamo sa Civil Service Commission sa paggamit ng mga government resources para sa pansariling agenda	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May anak sa labas kay beauty queen actress Melanie Marquez.	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
4. Korupsyon. May napabalitang nakasampa o napatunayang kaso ukol sa pagnanakaw at korupsyon	May report. Diumano ay nakialam sa pagpili ng computer systems ng frigates ng Phil Navy. Nakakuha ng Php4.6B na proyekto sa DPWH ang pamilya	<i>Walang mahanap na impormasyon</i>	Na-flag ng COA na tumanggap ng labis na allowance bilang Solicitor General. Dinpensahan na ayon ito sa batas.	May kaso. Kinasuhan ng Ombudsman noong 2015, ngunit dinismis ng Sandiganbayan dahil sa bagal ng paglilitis kaugnay sa fertilizer scam bilang Governor ng Pampanga (2004)	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Kilala ang pamilya sa pamumuhay ng marangya habang ang mga kababayan sa Maguindanao ay nagdudusa sa kahirapan.
5. Katotohanan. May mga pahayag sa publiko na napatunayang hindi totoo. Posisyon tungkol sa fake news, kasinungalingan o hindi makatotohang balita o impormasyon.	Hindi daw totoong nag-ospital ang Pangulo, subalit si Pang Duterte mismo ang umaming na-ospital sya	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa dishonesty ng gobyerno at pagpapalaganap ng maling balita	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Sinusulong ang social media literacy para sa mga senior citizens para di sila maloko ng fake news	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
6. Moralidad. Paninindigan para sa usaping moralidad sa lipunan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Pabor sa divorce, at pagbawal ng diskriminasyon base sa sekswal na oriyentasyon	Pabor sa divorce; Pabor sa same sex marriage	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa divorce; Tutol sa same sex marriage	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
7. Kalikasan. May track record sa pagmalasakit at gawain para sa ikabubuti ng kalikasan	Tinawagan diumano ang DENR na isuspende ang quarrying sa San Mateo at Rodriguez, Rizal dahil sanhi ng pagbaha	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>

GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Bong Go	Samira Gutoc	Pilo Hilbay	Lito Lapid	Romy Macalintal	Dong Mangudadatu
MakaTAO ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Karapatan ng Mamamayan. Pagdepensa sa buhay, kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga maliliit	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Dapat depensahan ang mga karapatang pantao at mga tamang proseso	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
2. Age of Criminal Liability. Posisyon tungkol sa pagpababa ng edad ng pananagutan ng mga batang sangkot sa krimen (kasalukuyang edad 15)	Pabor	Tutol. Dapat parusahan ang mga nasa tamang edad na nang-i-exploit ng kabataan.	Tutol	Walang nakuhang impormasyon	Tutol.	Pabor sa pagbaba ng edad sa 9 anyos, at ilagay sa rehabilitation centers
3. Free Speech, Free Press. Pagdepensa sa mga karapatan ng malayang pamamahayag, mapayapang pagtitipon-tipon, pag-puna sa pamahalaan	Walang nakuhang impormasyon	Naniniwalang may chilling effect ang pag aresto sa Rappler journalist	Naniniwalang harassment ang pag-aresto sa Rappler journalist	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa pag-aresto ng Rappler journalist; klarong paglabag sa batas at karapatan	Walang nakuhang impormasyon
4. Rule of Law. Pagpapahalaga sa tamang proseso ng implementasyon ng batas, pagbibigay ng pagkakataong marinig ang tinig ng mamamayan nang walang takot	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Tutol na tutol sa nangyayaring pagwalang-bahala sa due process	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
5. Pagtulong sa Mahirap. Kilalang may ginagawang tunay na pagtulong sa ikaaangat ng mga mahihirap nang walang kapalit	May adbokasiya sa pagdonate ng bago o lumang sapatos	Civic leader sa Marawi simula pa pagkagraduate sa UP	Walang nakuhang impormasyon	May akda sa batas para sa libreng legal service	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
6. Ekonomiya at Kabuhayan. May track record sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng agrikultura, kapakanan ng mga manggagawa, at tamang buwis	Walang nakuhang impormasyon	Nananawagan na suspendihin ang excise tax ng TRAIN law. Pabor sa anti-endo law	Tutol sa TRAIN law. Hindi dapat ipataw sa mahihirap ang kakulangan sa maayos na pangungulekta sa mayayaman	Walang nakuhang impormasyon	Sang-ayon sa pagsuspende ng implementasyon ng TRAIN law; pabor sa pagtigil ng endo	Bumoto ng Yes sa TRAIN law
7. Chinese Workers. Posisyon sa pagdagsa ng mga Chinese worker sa bansa	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa pagdami ng mga manggagawang Tsino sa bansa	Tutol. May korapsyon sa pagdagsa ng illegal na manggagawang Tsino	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. Inagaw na nga ang teritoryo, huwag hayaang agawin trabaho ng Pilipino.	Pabor. Hindi naniniwalang naagawan ng mga Tsino ang mga manggagawang Pilipino.
MakaBAYAN ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Demokrasya. Pagpapahalaga sa demokratikong institusyon, pagsulong at pagdepensa sa tamang check and balance sa gobyerno	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
2. Martial Law Mindanao. Posisyon ukol sa batas militar sa Mindanao	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Tutol sa extension ng Martial Law, may panganib sa karapatang pantao	Tutol sa extension ng Martial Law, nag-petisyon sa Korte Suprema	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Tutol. Walang basehang legal ang Martial Law sa Mindanao	Pabor. Ipinaglaban ang pagpapatuloy ng Martial Law sa Mindanao
3. Charter Change. Pagpapahalaga sa Konstitusyon at posisyon sa sinusulong na Charter Change	Pabor sa federalism at charter change	Tutol at pipigilan ang Charter Change	Tutol at pipigilan ang Charter Change	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. Dapat pag-aralang mabuti bago Charter Change	Pabor sa Federalsmo
4. Malinis na Eleksyon. Pag-sunod sa maayos na pangangampanya at malinis na halalan	Pinapatigil ng COMELEC ang pag bigay ng health cards ng gobyerno na may mukha niya	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Nagtiwala sa automated election system	Walang nakuhang impormasyon
5. Political Dynasty. Paninindigan sa isyu ng Political Dynasty (pag-halal at pag-upo sa mga posisyon ng gobyerno ng magkaka-mag-anak)	Pabor. Kaalyado ng mga kilalang political dynasty	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa political dynasty	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Pabor. Walang koneksyon ang kahirapan sa political dynasty. 3 kapatid ay nasa pwesto
6. Soberanya. Pagpapahalaga sa kasarinlan ng Pilipinas at sa mga ari-arian at yaman ng bansa (West PH Sea, Benham Rise, negosyo sa bansa)	Idenedepensa ang polisiya ng Pangulo tungkol sa West PH Sea	Bukas sa PH-China joint exploration ng langis sa West PH Sea	Nilabanan ang China bilang SolGen noong 2012. Naipanalang ang claims ng PH sa WPS	Walang nakuhang impormasyon	Suportado ang kaso sa ICC laban sa Tsina sa paglabag sa karapatan ng mangingisda	Pabor. Nagtiwala sa Tsina, na ayon sa kanya ay napakayamang bansa
7. Nakaw na Yaman. Paninindigan laban sa conflict of interest, nakaw na yaman, at mga kwesiyonableng relasyon sa negosyo	May negosyo ang mga kamag-anak na nakakuha na ng mahigit Php4B na kontrata sa pamahalaan	Naniniwala sa katalinuhan ng Pilipino na maalala ang pagmamalabis at pagnanakaw noong Martial Law	Ang pambayad sa biktima ng Martial law ay galing sa Php10 billion na kinumpiska sa Swiss accounts ng mga Marcoses	Ang asawa ay nahatulan sa US dahil sa cash smuggling	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon







GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Jiggy Manicad	Imee Marcos	Sonny Matula	Doc Willie Ong	Serge Osmeña	Koko Pimentel
Political Affiliation	Independent Hugpong ng Pagbabago	Nacionalista Party Hugpong ng Pagbabago	Labor Party Philippines	LAKAS-CMD	Independent MAKABAYAN	PDP-Laban Hugpong ng Pagbabago
Education	BA Mass Communication UP Los Banos	May isyu tungkol sa pagiging graduate ng Princeton University, UP College of Law	BA Mindanao State University Bachelor of Laws MLQU	Master in Public Health (honorary) UP College of Medicine; Doctor of Medicine DLSU College of Med	Undergrad. Nag-aral sa Harvard Univ., Georgetown Univ.; UP Diliman	Bachelor of Laws UP College of Law; BS Math Ateneo de Manila University
Professional Background	GMA7 News Reporter	Governor Ilocos Norte Former Representative, 2 nd District Ilocos Norte	SSS Commissioner, 2006-10; National President, Federation of Free Workers.; Chairman, NAGKAISA Labor Coalition.	Former consultant Dept of Health; Medical Director Pasay Fil-Chi Charity Health Center	Former Senator	Senator, Former Senate President; Co-anchor, Bantay OFW DZXL 558
Significant Achievement, Awards	TOYM 2012 UPLB Distinguished Alumni Award	Provincial taskforce on climate change	Member of the Philippine Technical Working Group on the promotion of decent work for domestic workers	Fellow Phil College of Cardiology; Fellow Phil College of Physicians	Author ng 65 batas para sa pagunlad ng buhay ng Pilipino	Doctor of Humanities Honoris Causa – PUP 1990 Bar Topnotcher
Kamag-anak sa Gobyerno (past or present, notable posts, notable relatives;)		Former Pres Ferdinand Marcos (father); Former Rep Imelda Marcos (mother); Former Sen Bongbong Marcos (brother);			Former Pres. Sergio Osmeña Sr. (grandfather); Former Sen. Sergio Osmeña Jr. (father); Mayor Tomas Osmeña (brother)	Former Senate President Aquilino Pimentel (father); CHR Comm. Gwendolyn Pimentel- Gana (sister)
MakaDIYOS Ba Ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Namatay sa War on Drugs. Posisyon sa nangyayaring patayan kaugnay sa “war on drugs” na umaabot na sa mahigit 4,000 na drug suspect at mahigit 23,000 na Death Under Investigation	Pabor. Sumusuporta sa war on drugs	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutul sa walang patawad na pagpatay ng mga inosente, pero sumusuporta sa war on drugs.	Hindi klaro. Tutul sa Oplan Tokhang, ngunit ayaw ipatigil ang war on drugs	Hindi klaro Tutul sa patayan; suportado ang campaign against drugs ng Pangulo	Hindi klaro. Kinondena ang EJK, para sa katarungan ng biktima. Pabor sa war on drugs basta naayon sa batas
2. Death Penalty. Posisyon sa parusang kamatayan (death penalty) sa mga mahahatulang nagkasala sa batas	Pabor. Ipataw daw sa mga kurap na pulitiko lang	Pabor. Para sa mga gumawa ng mga karumaldumal na krimen	Tutul. Naniniwalang kung sino man ang lumabag sa batas ay maaaring magbago	Pabor. Para sa karumaldumal na krimen	Tutul. Walang kaugnayan ang death penalty at pagbaba ng kriminalidad	Pabor. Kung ipapataw lang sa heinous crime at kung maging posisyon ng partido
3. Pagtataksil. Kilalang may kaso o reputasyong pagtataksil sa asawa, sa lipunan o sa bayan	Sinabing “press freedom is not under attack”. Inakusahan ng nasa media na nagbulag- bulagan dahil sa pulitika.	Pinagbabayad ng US Court ng \$4.16M dahil sa pagka-sangkot sa pagpatay kay Archimedes Trajano	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Sa petition for annulment na inihain ng dating asawa, binanggit ng asawa ang marital abuse bilang rason
4. Korupsyon. May napabalitang nakasampa o napatunayang kaso ukol sa pagnanakaw at korupsyon	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May kaso. Benepisyaryo siya ng mga illegal na Swiss foundations ng ina; Dapat kasuhan sa pagbili ng Php64.5M na sasakyan nang walang public bidding	May record. Isa sa mga SSS officials na inutusan ng COA na ibalik ang excess allowances na Php71.621 million	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
5. Katotohanan. May mga pahayag sa publiko na napatunayang hindi totoo. Posisyon tungkol sa fake news, kasinungalingan o hindi makatotohang balita o impormasyon.	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Nagtapos daw sa Princeton, UP at AIM pero pinabulaanan ng mga nasabing unibersidad. Wala daw krimen ang pamilya kahit may hatol na ang korte	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Mali ang pahayag na ang resulta ng mga survey ay magresulta sa aktwal na bilang ng boto sa halalan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Bukas sa pag-usisa ng mamamayan; Pabor sa FOI
6. Moralidad. Paninindigan para sa usaping moralidad sa lipunan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutul sa divorce	Tutul sa divorce Nais gawing legal ang droga	Hindi klaro. Minsan tutul, minsan pabor sa divorce; Pabor sa same sex marriage	Tutul sa divorce; Pabor sa pagbawal ng diskriminasyon base sa sexual orientation
7. Kalikasan. May track record sa pagmalasakit at gawain para sa ikabubuti ng kalikasan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Pabor sa renewable energy. Nag-deklara ng ban sa black sand mining at coal power	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Suportado ang bagong batas sa mining

GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Jiggy Manicad	Imee Marcos	Sonny Matula	Doc Willie Ong	Serge Osmeña	Koko Pimentel
MakaTAO ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Karapatan ng Mamamayan. Pagdepensa sa buhay, kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga maliliit	Walang nakuhang impormasyon	Nahatulan ng US court na responsable sa pagpatay ng isang estudyante noong 1977	Ipinaglalaman ang mga karapatan ng manggagawa	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Ipaglalaman ang katungkulan ng Senado na ipagtaggol ang mga mamamayan
2. Age of Criminal Liability. Posisyon tungkol sa pagpababa ng edad ng pananagutan ng mga batang sangkot sa krimen (kasalukuyang edad 15).	Pabor sa pagbaba sa edad 13 anyos	Pabor	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa pagbaba sa edad 13	Pabor sa pagbaba sa edad 12	Tutol. Tingnan muna ang tamang pagpapatupad sa kasalukuyang mandato
3. Free Speech, Free Press. Pagdepensa sa mga karapatan ng malayang pamamahayag, mapayapang pagtitipon-tipon, pag-puna sa pamahalaan	Naniniwalang tama ang paghuli sa Rappler journalist. Hindi naniniwalang under attack ang press freedom	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Hindi raw dapat pulitikahin ang pag-aresto ng Rappler journalist
4. Rule of Law. Pagpapahalaga sa tamang proseso ng implementasyon ng batas, pagbibigay ng pagkakataong marinig ang tinig ng mamamayan nang walang takot	Walang nakuhang impormasyon	Patuloy na itinatangi na may paglabag sa batas sa panahon ng kanyang ama	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
5. Pagtulong sa Mahirap. Kilalang may ginagawang tunay na pagtulong sa ikaangat ng mga mahihirap nang walang kapalit	Walang nakuhang impormasyon	Nananawagan ng VAT exemption para sa mga gamot	May adbokasiya para sa ikabubuti ng kalagayan ng mga domestic worker	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
6. Ekonomiya at Kabuhayan. May track record sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng agrikultura, kapakanan ng mga manggagawa, at tamang buwis	Tutol sa excise tax sa fuel ng TRAIN law	Tutol sa TRAIN Law	Tutol sa TRAIN Law	Pabor sa TRAIN law; Pabor sa pagtigil ng kontraktuwalisasyon sa malalaking kompanya	Pabor sa TRAIN law, hindi maaring sisihin sa pagtaas ng presyo	Bumoto ng Yes sa TRAIN law, pabor sa anti-endo law
7. Chinese Workers. Posisyon sa pagdagsa ng mga Chinese worker sa bansa	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. Kung illegal, dapat hindi manatili sa ating bansa.	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
MakaBAYAN ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Demokrasya. Pagpapahalaga sa demokratikong institusyon, pagsulong at pagdepensa sa tamang check and balance sa gobyerno	Walang nakuhang impormasyon	Nais tanggalin ng term-limits sa mambabatas para hindi na mga kamag-anak na hindi kwalipikado ang ma-iboto	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa term limits sa mga hinahalal na pulitiko	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
2. Martial Law Mindanao. Posisyon ukol sa batas militar sa Mindanao	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Pabor. Hindi naman daw nilalabag ang karapatang pantao sa Martial Law	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao
3. Charter Change. Pagpapahalaga sa Konstitusyon at posisyon sa sinusulong na Charter Change	Pabor sa Charter Change	Pabor sa Pederalismo	Pabor sa Charter Chang pero hindi sa House version	Pabor sa Pederalismo at Charter Change	Hindi klaro. Duda sa plano ng Pederalismo	Pabor sa Pederalismo at Charter Change
4. Malinis na Eleksyon. Pag-sunod sa maayos na pangangampanya at malinis na halalan	Walang nakuhang impormasyon	Kailangan ng ekspertong teknikal para sa automated election system	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Pinapa disqualify ng COMELEC sa hindi pag-submit ng Report ng gastos noong 2010 & 2016	Pabor sa reporma ng eleksyon laban sa dayaan
5. Political Dynasty. Paninindigan sa isyu ng Political Dynasty (pag-halal at pag-upo sa mga posisyon ng gobyerno ng magkaka-mag-anak)	Tutol sa political dynasty	Pabor. Hindi sagot ang term limits sa political dynasties	Tutol	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. Nagfile ng panukalang batas kontra political dynasty	Tutol sa political dynasty. Pabor sa batas kontra dito.
6. Soberanya. Pagpapahalaga sa kasarinlan ng Pilipinas at sa mga ari-arian at yaman ng bansa (West PH Sea, Benham Rise, negosyo sa bansa)	Walang nakuhang impormasyon	Pabor sa relasyon ng PH at Tsina	Dapat protektahan ang Pilipino at teritoryo ng Pilipinas. Dapat magprotesta laban Tsina	Tutol. Ginigiti na sa Pilipinas ang WPS. Dapat pabor sa Pilipinas ang joint exploration	Pabor sa PH-China joint-exploration ng langis	Hindi daw kaaway ang Tsina sa West PH Sea
7. Nakaw na Yaman. Paninindigan laban sa conflict of interest, nakaw na yaman, at mga kwesiyonableng relasyon sa negosyo	Walang nakuhang impormasyon	Wala daw nakaw ang pamilya taliwas sa desisyon ng mga Korte na nagkumpiska ng mahigit US\$687M yaman	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Dapat isauli ang nakaw na yaman ng walang kondisyon

Ang mga impormasyon sa dokumentong ito ay base sa pagsaliksik ng **Bawat Isa Mahalaga at Families for Truth Justice and Peace** (as of March 31, 2019). Layon nito na magbigay ng balanseng "comparison" ng ilang impormasyong makikita sa internet.

GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Grace Poe	Bong Revilla	Mar Roxas	Erin Tañada	Francis Tolentino	Cynthia Villar
Political Affiliation	Independent MAKABAYAN	LAKAS-CMD Hugpong ng Pagbabago	Liberal Party Otso Diretso	Liberal Party MAKABAYAN/ Otso Diretso	PDP-Laban Hugpong ng Pagbabago	Nacionalista Party Hugpong ng Pagbabago
Education	BA Political Science Boston College of Massachusetts	High school graduate, Fairfax High School	Economics Degree Wharton School of Economics	Bachelor of Laws Manuel L. Quezon University; BA PoliSci Ateneo de Manila Univ	Doctor of Judicial Science Tulane Univ Law School; Master of Laws Univ of London	Masters in Business Administration New York University; BSBA UP Diliman
Professional Background	Senator Former Chair, MTRCB	Former Senator Former Governor Cavite	Former Senator Former DILG, DOTC Secretary Former Rep. 1 st District Capiz	Former Rep. 4 th District Quezon; Manager News and Public Affairs UNTV	Former Chair Metro Manila Devt Authority; Former Mayor Tagaytay City	Senator; Former Rep. Las Pinas City
Significant Achievement, Awards	Isinulong ang Freedom of Information Act	Doctor of Public Admin honoris causa – Cavite State University	Author ng maraming batas para sa ekonomiya Global Leaders of Tomorrow – World Economic Forum	Author ng batas sa karapatang pantao National Youth Award 1988	Most Outstanding City Mayor Award	President, Lady Legislators – 12 th , 13 th , 14 th Congress
Kamag-anak sa Gobyerno (past or present, notable posts, notable relatives;)		Former Senator Ramon Revilla Sr. (father); 2 nd Dist. Cavite Rep. Lani Mercado (wife); others: Cavite Vice Gov; Bacoor City Mayor	Former President Manuel Roxas (grandfather) Former Senator Gerry Roxas (father)	Former Senator Lorenzo Tañada (grandfather) Former Senator Wigberto Tañada (father)	7 th Dist. Cavite Rep. Abraham Tolentino (brother)	Former Las Pinas Mayor & Congressman Filemon Aguilar (father); Former Senate Pres. Manny Villar (husband); DPWH Sec. Mark Villar (son); LP Mayor Vergel Aguilar (brother)
MakaDIYOS Ba Ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Namatay sa War on Drugs. Posisyon sa nangyayaring patayan kaugnay sa “war on drugs” na umaabot na sa mahigit 4,000 na drug suspect at mahigit 23,000 na Death Under Investigation	Tutol sa EJK. Tutol sa paraan ng pag papatupad ng war on drugs	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa EJK; ang mga mahihirap lamang raw ang nabibiktima at napapatay	Tutol sa EJK. Convenor ng Movement Against Tyranny laban sa EJK kaugnay ng war on drugs Dapat itigil ang patayan	Pabor. Lubos na sumusuporta sa kampanya ng administrasyon laban sa droga	Hindi klaro. Hindi raw bothered sa mga patayan; mag-focus siya sa business & finance. Dapat itigil ang EJK
2. Death Penalty. Posisyon sa parusang kamatayan (death penalty) sa mga mahahatulang nagkasala sa batas	Pabor, na ipanumbalik ang pagpataw ng death penalty kasabay ng reporma sa judiciary at law enforcement.	Pabor. Para sa mga mandarambong at maling nag-aakusa	Tutol. Ang pagbabalik ng death penalty di magiging susi sa anti-drug war	Tutol. Proponent ng Republic Act No. 9346, ang batas na nag-urong sa death penalty.	Pabor. Ipataw sa mga krimen kaugnay sa droga	Pabor. Sa isang kundisyon na ipataw sa nahatulan sa karumal-dumal na krimen at sa mga drug lords
3. Pagtataksil. Kilalang may kaso o reputasyong pagtataksil sa asawa, sa lipunan o sa bayan	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Inaming may anak sa labas sa dating karelasyon. Ayon sa asawa, nangyari ito nung namatayan sila ng anak.	Tinutuligsa sa diumanoy kawalan ng kakayanan bilang DILG secretary sa post-Yolanda efforts	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Dismissed ang reklamo sa Ombudsman dahil sa pag-sponsor ng sexy dance sa kaarawan ng mambabatas	Maraming alegasyong ng landgrabbing kaugnay ng negosyong real estate ng kanilang pamilya
4. Korupsyon. May napabalitang nakasampa o napatunayang kaso ukol sa pagnanakaw at korupsyon	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May kaso. Napawalang sala sa pandarambong ng Php224 million sa PDAF scam. May 16 pang kaso ng graft na haharapin	Dismissed ang reklamo sa Ombudsman para sa diumanoy iregularidad sa kontrata ng MRT Line 3	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May kaso ng plunder, graft, malversation at money laundering. May kaso ng pagkankam ng Php500M habang Mayor ng Tagaytay	Dismissed ang reklamo ng pandarambong kaugnay sa diumanoy mapaglinlang na kontrata sa Bangko Sentral ng Pilipinas noon 1998
5. Katotohanan. May mga pahayag sa publiko na napatunayang hindi totoo. Posisyon tungkol sa fake news, kasinungalingan o hindi makatotohang balita o impormasyon.	Nagsulong ng FOI. Malambot sa mga nagpapakalat ng fake news na miyembro ng gobyerno	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Sinusulong ang agarang pagpasa ng FOI at Anti-Political Dynasty bill	Sinusulong ang pagpasa ng FOI	Nagbigay ng maling pananaw na ang senior citizen ay hindi makababalik na manggagawa sa ilalim ng batas.	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>
6. Moralidad. Paninindigan para sa usaping moralidad sa lipunan	Tutol sa divorce; Pabor sa pagbawal ng diskriminasyon base sa sexual orientation	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Tutol sa divorce; Tutol sa same sex marriage; Pabor sa pagbawal ng diskriminasyon base sa sexual orientation	Pabor sa divorce; Tutol sa same sex marriage; Pabor sa pagbawal ng diskriminasyon base sa sexual orientation	Tutol sa divorce; Pabor sa pagbigay ng legal rights at status sa same sex couples sa ilalim ng civil union bill	Tutol sa divorce; Tutol sa same sex marriage
7. Kalikasan. May track record sa pagmalasakit at gawain para sa ikabubuti ng kalikasan	Nagpanukala ng bill ukol as Sustainable Coastal Tourism Act	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	Nananawagan sa istriktong pagpapatupad ng mga mining laws	Nag-akda ng batas na pagtatag ng People Survival Fund para sa climate change	<i>Walang nakuhang impormasyon</i>	May pribadong programang pangkalikasan. Nag-sponsor ng ekspansyon ng National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Act. Tutol sa pagpa-tigil sa open-pit mining

Ang mga impormasyon sa dokumentong ito ay base sa pagsaliksik ng **Bawat Isa Mahalaga** at **Families for Truth Justice and Peace** (as of March 31, 2019). Layon nito na magbigay ng balanseng “comparison” ng ilang impormasyong makikita sa internet.

GABAY SA KANDIDATONG SENADOR						
Name	Grace Poe	Bong Revilla	Mar Roxas	Erin Tañada	Francis Tolentino	Cynthia Villar
MakaTAO ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Karapatan ng Mamamayan. Pagdepensa sa buhay, kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga maliliit	Nananawagan na dapat protektahan ang buhay ng bawat Pilipino	Walang nakuhang impormasyon	Naalarma na mga mahihirap ang mga naapektuhan sa mga nangyayaring patayan	Dapat ipagtanggol ang buhay at hustiysa sa lahat ng pagkakataon	Walang nakuhang impormasyon	Hindi niya priority ang usaping pagdepensa sa mga karapatang pantao
2. Age of Criminal Liability. Posisyon tungkol sa pagpababa ng edad ng pananagutan ng mga batang sangkot sa krimen (kasalukuyang edad 15)	Tutol. Anti-poor ang panukala	Walang nakuhang impormasyon	Tutol	Tutol	Pabor sa pagbaba ng edad sa 12 o 13	Pabor. Suportado ang pagbaba ng edad sa 12
3. Free Speech, Free Press. Pagdepensa sa mga karapatan ng malayang pamamahayag, mapayapang pagtitipon-tipon, pag-puna sa pamahalaan	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Naniniwalang kaakibat ng free speech ang fake news	Tutol sa pag-aresto sa Rappler journalist	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
4. Rule of Law. Pagpapahalaga sa tamang proseso ng implementasyon ng batas, pagbibigay ng pagkakataong marinig ang tinig ng mamamayan nang walang takot	Walang nakuhang impormasyon	Isusulong raw ang measures laban sa "false accusers"	Walang nakuhang impormasyon	Nagsulong ng batas para sa pagkilala at pagbayad-danyos sa biktima ng Martial Law	Walang nakuhang impormasyon	May programa para sa livelihood; nagsulong ng batas para sa mangingisda
5. Pagtulong sa Mahirap. Kilalang may ginagawang tunay na pagtulong sa ikaangat ng mga mahihirap nang walang kapalit	Nanawagan ng guidelines para maibsan ang epekto ng TRAIN	Isinulong ang batas para sa senior citizens	May akda ng maraming batas para ekonomiya, sa pagbaba ng buwis, at presyo ng gamot	Nagsulong sa cheaper medicines law; pabor sa free irrigation law	Walang nakuhang impormasyon	Bumoto ng Yes sa TRAIN law, hindi raw alam na tataas ang presyo ng gasolina
6. Ekonomiya at Kabuhayan. May track record sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng agrikultura, kapakanan ng mga manggagawa, at tamang buwis	Bumoto ng Yes sa TRAIN law dahil kailangan daw ng Presidente ang pondo	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa excise tax sa fuel at iba pang basic commodities	Tutol sa TRAIN law, sinusulong ang pagsuspinde ng excise tax sa fuel	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
7. Chinese Workers. Posisyon sa pagdagsa ng mga Chinese worker sa bansa	Tutol. Klarong niloloko tayu. Kunwari turista tapos magtatrabaho; dapat hindi iniextend ang visa.	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. May sapat na mga Pilipinong manggagawa para sa mga trabahong napupunta sa mga Tsino.	Tutol. Hindi pa tapos ang endo, ngayon naman ay ibinibigay sa mga dayuhan ang trabahong dapat ay sa Pilipino.	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
MakaBAYAN ba ang Kandidato Mo?	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI	<input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> HINDI
1. Demokrasya. Pagpapahalaga sa demokratikong institusyon, pagsulong at pagdepensa sa tamang check and balance sa gobyerno	Wala dapat pumi-pigil sa paglabas ng SALN ng opisyal	Walang nakuhang impormasyon	Kumampanya noong 2016 ng Daang Matuwid	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon
2. Martial Law Mindanao. Posisyon ukol sa batas militar sa Mindanao	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao	Pabor sa extension ng Martial Law sa Mindanao
3. Charter Change. Pagpapahalaga sa Konstitusyon at posisyon sa sinusulong na Charter Change	Tutol sa Charter Change, hindi sagot sa mga problema	Walang nakuhang impormasyon	Tutol. Hindi kailangang amyendahan ang Konstitusyon	Tutol sa Charter Change, hindi sagot sa mga problema	Pabor sa Charter Change	Tutol sa Charter Change
4. Malinis na Eleksyon. Pag-sunod sa maayos na pangangampanya at malinis na halalan	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Lumagda para sa malinis, mapayapa, maayos na halalan	May kaso ng paglabag sa batas ng COMELEC	Walang nakuhang impormasyon
5. Political Dynasty. Paninindigan sa isyu ng Political Dynasty (pag-halal at pag-upo sa mga posisyon ng gobyerno ng magkaka-mag-anak)	Tutol sa political dynasty. Pabor sa batas kontra dito.	Pabor sa political dynasty;	Tutol sa political dynasty. Pabor sa batas kontra dito	Tutol sa political dynasty. Pabor sa batas kontra dito.	Pabor. Hayaan ang tao ang mag-desisyon sa political dynasty	Hindi klaro. Hindi na raw mai-aalis ang political dynasty
6. Soberanya. Pagpapahalaga sa kasarinlan ng Pilipinas at sa mga ari-arian at yaman ng bansa (West PH Sea, Benham Rise, negosyo sa bansa)	Nanawagan na huwag isuko ang teritoryo ng PH sa Tsina	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa pagsuko ng teritoryo ng PH sa Tsina	Tutol. Kailangan ang lakas ng loob, at hindi pagdanak ng dugo, upang iparespeto sa Tsina ang soberanya ng PH	Pabor sa pagtanggap ng Pangulo sa pag-okupa ng Tsina sa West PH Sea	Pabor sa PH-China joint exploration ng langis sa West PH Sea
7. Nakaw na Yaman. Paninindigan laban sa conflict of interest, nakaw na yaman, at mga kwesiyonableng relasyon sa negosyo	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Walang nakuhang impormasyon	Tutol sa pagbuwag ng PCGG	Walang nakuhang impormasyon	Maraming alegasyon na ginagamit ang poder para paboran ang sariling negosyo